

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum ประจำปี ๒๕๖๕ “หุ้นส่วนการพัฒนาจากชุมชนสู่ประชาคมโลก”



ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙ (๕) คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมในการพัฒนาประเทศอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในกรณีนี้ คสช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดทำฐานข้อมูลและส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคม มีหน้าที่จัดทำกรอบแนวทางในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมในการพัฒนาประเทศ

กองส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum ประจำปี ๒๕๖๕ “หุ้นส่วนการพัฒนาจากชุมชนสู่ประชาคมโลก” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นต่าง ๆ เสนอต่อรัฐบาล ให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและเสริมพลังของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนงานอย่างยั่งยืนเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แกนนำภาคประชาสังคม หน่วยงาน one home พม. ภาคเอกชน ที่ทำงานขับเคลื่อนร่วมกับภาคประชาสังคม ทั้งนี้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum ประจำปี ๒๕๖๕ “หุ้นส่วนการพัฒนาจากชุมชนสู่ประชาคมโลก” ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕) ที่ผ่านการเห็นชอบของตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) ในระดับภาคและระดับประเทศ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นรวม ๘๔๘ คน โดยมีข้อเสนอจากการประชุม ดังนี้



ข้อเสนอจากการประชุม
CSOs FORUM ประจำปี ๒๕๖๕ “หุ้นส่วนการพัฒนาจากชุมชนสู่ประชาคมโลก”



ข้อเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ CSOs FORUM ประจำปี ๒๕๖๕ “หุ้นส่วนการพัฒนาจากชุมชนสู่ประชาคมโลก” เป็นการสรุปสังเคราะห์ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในระดับภาค ๔ ภาค และระดับประเทศ มีข้อสรุปสำคัญคือ ภาคประชาสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป็นการพัฒนาที่ครอบคลุม “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งมีความครอบคลุมทางสังคม โดยคนทุกคนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา เข้าถึงโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องมีพื้นที่การมีส่วนร่วมเชิงนโยบายเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคประชาสังคม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันทำงานเป็นภาคี ในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นและประเทศร่วมกัน

“การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็น การเปลี่ยนแปลง ปรับสัมพันธ์ใหม่ๆ ของทุกภาคส่วน ต้องไม่ยึดติด ให้ความสำคัญ ความเป็นอิสระ เป็นอุปสรรคต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการพัฒนาที่ทุกภาคส่วนปรารถนา ร่วมกัน ซึ่งสามารถกระทำได้โดยเริ่มต้นที่ตนเอง หรือกลุ่ม เปิดเวทีเพื่อสร้างความเป็นมิตรกัน แลกเปลี่ยน สนทนา แก้ไขข้อจำกัด ตัดสินใจ ทดลองทำดู จะทำให้เกิดความไว้วางใจ อันเป็นต้นทุนสำคัญยิ่งของความเป็นหุ้นส่วน”

ข้อเสนอจากการประชุม CSOs FORUM ประจำปี ๒๕๖๕ “หุ้นส่วนการพัฒนาจากชุมชนสู่ประชาคมโลก” ดังนี้

๑. ภาครัฐยังคงเป็นหลักในการพัฒนาและสนับสนุนภาคประชาสังคมให้เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ด้วยกฎระเบียบที่ส่งเสริม มากกว่าการควบคุม ตลอดจนทุกภาคส่วนปรับทัศนคติ สร้างบรรยากาศที่ดี แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเป็นหุ้นส่วนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. รัฐบาลต้องยกระดับการสนับสนุนการกระจายอำนาจจัดการตนเองของท้องถิ่น จัดทำแผน และงบประมาณแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ได้ โดยการปรับโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณภาครัฐ ให้มีความยืดหยุ่น ให้ท้องถิ่นสามารถนำภาษีที่จัดเก็บได้ในพื้นที่มาใช้ได้มากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ท้องถิ่น มอบหมายให้เอกชนหรือภาคประชาสังคม ดำเนินงานจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะใดแทนท้องถิ่นได้ (มาตรา ๒๕๐ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐) นอกจากนี้ควรส่งเสริมทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมการจัดการตนเองของท้องถิ่น โดยการเชื่อมประสาน การดำเนินงานกับท้องถิ่นและจังหวัด โดยสร้างพื้นที่รูปธรรม และจังหวัดตัวอย่าง

๓. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคม ในรูปแบบของกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนการทำงานให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ภาคประชาสังคมสามารถระดมทุนสาธารณะผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนผ่านระบบเทคโนโลยี (Crowdfunding) ทั้งนี้ ในระดับจังหวัดคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) หรือคณะกรรมการยุทธศาสตร์จังหวัด อาจให้การสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อนำงบประมาณที่ได้มาใช้สนับสนุนแผนงาน/โครงการที่ทำงานกับกลุ่มเปราะบาง คนยากจน คนด้อยโอกาส ทุกประเภท รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม
๔. ทุกภาคีของหุ้นส่วนการพัฒนา รวมทั้งสื่อสาธารณะของรัฐ เพิ่มบทบาทในการสื่อสารกับสังคม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญของบทบาทภาคประชาสังคมในการเพิ่มมูลค่ากับการพัฒนาประเทศ
๕. รัฐบาลและทุกภาคีต้องไม่ละเลยในการดำเนินงานพัฒนาโดยใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
๖. พัฒนากลไกความร่วมมือของรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และจังหวัด โดยใช้รูปแบบเวทีประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารกับภาคีเครือข่าย การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการในระดับต่างๆ และมีกลไกการติดตามประเมินผลร่วมกัน
๗. ส่งเสริมและสนับสนุน บทบาทภาคประชาสังคมในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และข้อเสนอแนะปฏิญญาอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับทวิภาคี อาเซียน และประชาคมโลก เพื่อร่วมกันสร้างบทบาทในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ
๘. ให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.) ทำหน้าที่ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมสมัชชาภาคประชาสังคมเป็นประจำทุกปี
